



การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นโยบาย	การดำเนินงาน	งบประมาณ
๑. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร	<ul style="list-style-type: none">- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลังที่วางตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ม.ค. - ก.พ.๒๕๖๖)- ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งที่วางตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (วันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๖๖)	-ไม่มี
๒. ด้านการพัฒนา	<ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่- ดำเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ (เม.ย. ๒๕๖๖)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
๓. ด้านการธำรงรักษาไว้ และแรงจูงใจ	<ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ปรับปรุงเป็นประจำทุกต้นเดือน)- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและความสามารถตรวจสอบได้ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รอบ “ครึ่งปีแรก” ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖- การพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้	-ไม่มี

นโยบาย	การดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ</p>	<p>- แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>- ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม กำกับติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต</p> <p>(ประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมว่าด้วย วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมว่าด้วย)</p>	<p>-ไม่มี</p>